

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH HỢP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - ĐC
Về việc tăng cường xử lý xe công
nông, xe cơ giới tự chế hoạt động
trên địa bàn xã

Minh Hợp, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Xóm trưởng 18 xóm;
- Công an xã Minh Hợp;
- Công chức xã.

Thực hiện Quyết định số 548/QĐ- TTg ngày 29/04/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ thay thế, huỷ bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế, trong những năm qua UBND huyện và UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo BCS các xóm tuyên truyền người dân huỷ bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3-4 bánh tham gia giao thông đường bộ đã góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn xã.

Thực hiện công văn số 1916/UBND - CAH ngày 16/09/2024 của Công An huyện Quỳnh Hợp về việc tăng cường xử lý xe công nông, xe cơ giới hoạt động trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên qua theo dõi, nắm bắt một số bộ phận người dân trên địa bàn vẫn còn tình trạng sử dụng xe công nông, xe cơ giới tự chế để lưu hành, vận chuyển hàng hoá tham gia giao thông đường bộ, ảnh hưởng đến TTATGT và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận người dân tham gia giao thông còn chưa nghiêm túc, một số BCS các xóm chưa quan tâm đúng mức trong quản lý xe công nông và xe cơ giới tự chế..... Trước thực trạng trên UBND xã yêu cầu BCS các xóm thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1 .Công an xã:

Chủ động theo dõi tình hình TTATGT liên quan đến xe công nông, xe cơ giới tự chế trên địa bàn xã để báo cáo UBND huyện tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với xe cơ giới tự chế đang lưu hành trên các tuyến đường giao thông, ngoài việc xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 100/2019/ NĐ - CP ngày 30/12/2019 của chính phủ, phải áp

dụng biện pháp tịch thu huỷ bỏ loại phương tiện này theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với các phương tiện thuộc diện bị cấm lưu hành trên các tuyến đường giao thông để người dân tự giác chấp hành, không đưa xe công nông, xe cơ giới tự chế tham gia giao thông trên đường bộ theo đúng quy định.

Phối hợp UBND xã triển khai vận động các hộ dân tự giác chấp hành việc thay thế huỷ bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3-4 bánh.

2. Công chức Địa chính - Xây dựng

Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát các tổ chức, cá nhân có xe cơ giới tự chế để tuyên truyền không sử dụng xe cơ giới tự chế tham gia giao thông đường bộ. Phối hợp UBND xã triển khai vận động các hộ dân tự giác chấp hành việc thay thế huỷ bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3-4 bánh.

3. Công chức VH - XH

Phối hợp Trung tâm văn hoá TT và truyền thông huyện Lồng ghép nội dung xe công nông, xe cơ giới đưa tin bài tuyên truyền về TTATGT. Nội dung tập trung vào các quy định của pháp luật về TTATGT, nhất là các chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm là xe cơ giới tự chế và hậu quả, nguyên nhân dẫn đến TNGT có liên quan để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân.

Phối hợp UBND xã triển khai vận động các hộ dân tự giác chấp hành việc thay thế huỷ bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3-4 bánh.

4. BCS các xóm:

Rà soát, lập danh sách các hộ gia đình đang có xe công nông, xe cơ giới tự chế. Phối hợp UBND xã thông báo cho các chủ phương tiện phải thực hiện ngay việc thanh lý, huỷ bỏ triệt để xe công nông, xe cơ giới tự chế đang hoạt động trên địa bàn xóm. Phối hợp UBND xã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến người dân không được sử dụng xe công nông, xe cơ giới tự chế tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời phối hợp UBND xã tổ chức ký cam kết yêu cầu chủ phương tiện không đưa vào hoạt động trở lại phương tiện này kể cả hoạt động trong rừng, núi (**hoàn thành trước ngày 28/09/2024**).

- Rà soát, lập danh sách các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe công nông, và xe tự chế trên địa bàn quản lý.

- Kết quả thực hiện nội dung trên gửi kèm danh sách xe công nông, xe cơ giới tự chế trên địa bàn, các cơ sở sản xuất xe công nông, xe cơ giới tự chế trên địa bàn, qua UBND xã (qua phòng) trước ngày 04/10/2024 để theo dõi, báo cáo UBND huyện.

Nhận được công văn này yêu cầu các Công an xã, cán bộ công chức có liên quan, BCS các xóm triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, trong qua trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về UBND xã kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Vinh Quang